

# Mga Kinakailangang Regulasyon para sa mga Negosyo sa Ontario

Unawain ang iyong mga obligasyon bilang may-ari ng negosyo, at ang mga karapatan at mga responsibilidad ng mga tagapag-employo at empleyado sa Ontario.

## Mga panuntunan at regulasyon para sa lahat ng mga negosyo

### **Batas sa mga Pamantayan sa Trabaho**

Alamin ang mga patakaran tungkol sa pinakamababang sahod, mga limitasyon sa mga oras ng trabaho, pagwawakas ng trabaho, mga protektadong pahinga sa trabaho (leave of absence) at higit pa.

### **Batas sa Kalusugan at Kaligtasan sa Trabaho**

Alamin ang mga karapatan at tungkulin ng lahat sa lugar ng trabaho, at kung paano harapin ang mga panganib sa lugar ng trabaho.

### **Mga buwis at mga benepisyo**

Tiyaking sumusunod ka sa mga regulasyon sa buwis at alamin ang tungkol sa mga kredito sa buwis sa Ontario para sa mga negosyo at ang Buwis sa Kalusugan ng Tagapag-employo (Employer Health Tax) (isang buwis sa suweldo na binabayaran ng mga tagapag-employo).

### **Mga batas sa pag-akses**

Ang mga batas at mga pamantayan ay inilagay upang gawing mas inklusibo ang Ontario para sa lahat. Matuto tungkol sa mga kinakailangan at pamantayan sa pag-aakses para sa iyong negosyo at kung paano kumpletuhin ang isang ulat sa pag-akses.

## Mga panuntunan at mga regulasyon na nakakaapekto sa ilang mga negosyo

### **Impormasyon sa proteksyon ng mamimili para sa mga negosyo**

Matutunan kung paano sumunod sa mga batas sa proteksyon ng mamimili at maiwasan ang mga reklamo ng mamimili.

### **Mga batas sa agrikultura at pagkain**

Ang mga negosyong pang-agrikultura-pagkain ay dapat sumunod sa mga batas sa kaligtasan ng pagkain at agrikultura. Ang mga halaman ng karne ay dapat mag-aplay para sa isang lisensya at sumunod sa mga partikular na batas at mga regulasyon na may kaugnayan sa pagproseso ng karne.

### **Mga pahintulot sa kapaligiran**

Alamin ang tungkol sa mga iba't ibang uri ng mga pahintulot sa kapaligiran na maaaring kailanganin mo o ng iyong negosyo at kung paano mag-aplay para sa bawat isa.

### **Kapakanan ng hayop**

Ang mga negosyong may mga hayop sa lugar ay dapat sumunod sa *Batas sa Kapakanan ng Hayop ng Lalawigan (Provincial Animal Welfare Services Act)*.

### **Mga komersyal na sasakyan**

Alamin kung paano makuha ang kailangan mo para magpatakbo ng mga komersyal na sasakyan, gaya ng mga trak o bus.

### **Mga Kodigo sa Gusali ng Ontario**

Matuto nang higit pa tungkol sa Kodigo sa Gusali ng Ontario upang matugunan ng iyong negosyo ang lahat ng kinakailangang regulasyon sa gusali sa Ontario.

### **Negosyo sa Hilaga**

Nagpapakabon ka ba sa Hilaga? Tingnan kung karapat-dapat ka para sa magagamit na mga serbisyo pansuporta sa negosyo, mga gawad, at mga pautang.



### **Matuto ng higit pa**

tungkol sa mga kinakailangang regulasyon sa [Ontario.ca/business](https://www.ontario.ca/business)